

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021- 2026

Kính thưa: - Các ông, bà đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND xã
- Toàn thể cử tri thân mến!

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo cơ quan, tập thể CBCC nơi tôi công tác và bà con, cô, bác cử tri phường, xã nơi tôi cư trú, cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Ba Chẽ đã tin nhiệm giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND huyện Ba Chẽ nhiệm kỳ 2021-2026 và tôi được Ủy ban bầu cử huyện bố trí cho tôi về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 gồm các thôn thuộc xã Thanh Sơn. Tôi xin kính gửi lời chào trân trọng đến toàn thể cử tri có mặt hôm nay.

Kính thưa quý đại biểu và bà con cử tri

Ngoài những nội dung mà tiểu sử tóm tắt của tôi được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ vừa thông qua, tôi xin giới thiệu ngắn gọn thêm về bản thân mình:

- Họ và tên của tôi là: Triệu Đức Phụng. Dân tộc: Dao (thanh phán).

- Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1970.

- Trình độ qua đào tạo (chuyên môn nghiệp vụ; chính trị): Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, cử nhân ngôn ngữ Anh, cao cấp lý luận chính trị, QLNN chuyên viên chính.

- Chức vụ đảm nhận hiện nay: Trưởng phòng Dân Tộc huyện Ba Chẽ.

- Về hoàn cảnh của bản thân:

+ Hoàn cảnh và điều kiện xuất thân: Bản thân tôi là con bộ đội, bố tôi tham gia cách mạng, đi bộ đội từ năm 1945, thương binh $\frac{1}{4}$, đã mất từ năm 1995. Mẹ là giáo viên nghỉ hưu. Có gia đình 1 vợ 2 con.

Quê xã Đồn Đạc huyện Ba Chẽ, tỉnh QN. Hiện nay đang sinh sống tại khu 1 thị trấn Ba Chẽ.

Quá trình công tác đã được gần 30 năm, đã kinh qua nhiều môi trường công tác (Đoàn thể, Đảng, Chính quyền). Trong đó có hơn 5 năm được gắn bó với xã Thanh Sơn với vai trò là Bí thư Đảng bộ xã Thanh Sơn.

+ Những thành tích của cá nhân mình đã đạt được trong thời gian qua (khoảng 3 năm trở lại) trên cương vị công tác của mình hiện nay: Đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen và được tăng lương trước thời hạn một năm do có thành tích xuất sắc công tác.

Chính từ những nỗ lực, phấn đấu của bản thân và kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ. Tôi được tổ chức cơ quan UBND huyện giới thiệu; đồng thời,

trong cuộc sống bản thân luôn gương mẫu, hòa đồng, quan hệ tốt với bà con làng xóm nên được cử tri nơi cư trú đồng ý giới thiệu tôi ra ứng cử lần này.

Theo quy định của pháp luật, tôi xin được trình bày chương trình hành động của tôi, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Luôn sát sao, gắn bó mật thiết với bà con, nhân dân xã Thanh Sơn, theo dõi, lắng nghe, những vấn đề còn khó khăn vướng mắc trong cuộc sống cũng như sản xuất của bà con nhân dân. Qua đó, cùng cấp ủy chính quyền địa phương nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho bà con. Đặc biệt là những kiến nghị, đề xuất của bà con được chuyển tải đến cơ quan chức năng, người có thẩm quyền để giải quyết một cách tốt nhất. Nhất là các chính sách, chế độ liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như đề xuất đầu tư cơ sở hạ tầng tạo động lực phát triển kinh tế cũng như phục vụ đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc. Mà trước mắt là tham mưu cho huyện triển khai có hiệu quả NQ 88 của Quốc Hội về việc Phê duyệt tổng thể Đề án phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Đây là đề án hết sức quan trọng liên quan trực tiếp đến mọi mặt của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, do cơ quan làm công tác dân tộc chủ trì, ở cấp huyện là cơ quan phòng Dân tộc. với khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác của mình tôi sẽ làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, đồng thời có trách nhiệm theo dõi, tiếp nhận việc giải quyết và thông tin cho cử tri nắm.

2. Không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Triển khai và thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND huyện nhằm góp phần tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND huyện là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước và địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là của dân, do dân và vì dân.

3. Để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ HĐND huyện và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và Nhân dân xã Thanh Sơn đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của HĐND huyện trong tình hình mới. Gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Kính thưa cô bác, anh chị em cử tri thân mến!

Trên đây là dự kiến chương trình hành động của tôi nếu được bầu làm đại biểu HĐND huyện. Dù ở cương vị nào tôi vẫn ra sức thực hiện những vấn đề mà mình tâm huyết nhưng tôi tin tưởng rằng nếu được cô bác, anh chị em bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tôi sẽ có điều kiện và cơ hội thuận lợi hơn để thực hiện nhiệm vụ mà cơ quan cũng như bà con cử tri giao cho.

Xin chân thành cảm ơn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, UBND, Ban Thường trực UB MTTQ xã Thanh Sơn đã tổ chức cuộc gặp gỡ tiếp xúc hết sức quý báu này.

*Xin trân trọng cảm ơn quý vị cử tri và Nhân dân đã lắng nghe.
Kính chúc quý vị đại biểu và bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Xin trân trọng cảm ơn.*

Ba Chẽ, ngày 06/5/2021

Người ứng cử

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Triệu Đức Phương', written in a cursive style.

Triệu Đức Phương